



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 มีนาคม 2563

เรื่อง	สื่อ
1. สศก.แจงงบรายจ่ายปี'63กษ.รับ109,113ล.	แนวหน้า
2. งบฯช่วย 'เศรษฐกิจฐานราก' 6 กระทรวง 3 พันล้าน	ประชาชาติธุรกิจ
3. คอถัมภ์: มุมข้าราชการ: นบส.1 รุ่น 91 ตอน 2	ไทยรัฐ
4. โควิด-19!!!ถล่มยับภาคเกษตร	ไทยรัฐ
5. เปิดตัวแอปช่วยตัดสินใจปลูกพืช	เดลินิวส์
6. เกษตรฯ เดินหน้ารณรงค์ลดฝุ่น ลดควัน ชวนเกษตรกรงดเผาในพื้นที่การเกษตร	thailandplus.tv
7. ห่วงแล้ง'ยาว-แรง'ซ้ำเติมศก.	มติชน (กรอบบ่าย)
8. รม.วิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวส่งออก	มติชน
9. ภาพข่าว: ลงพื้นที่	แนวหน้า
10. กรมพัฒนาที่ดินเร่งฟื้นนาร้าง	แนวหน้า
11. ห่วงแล้ง'ยาว-แรง'ซ้ำเติมศก.	มติชน
12. รายงานพิเศษ: ห่วงภัยแล้งลากยาวอุดรรายได้เกษตรกร	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก.แจงงบรายจ่ายปี'63กษ.รับ109,113ล.

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14190 หน้า : 8(ล่างขวา)

## สศก.แจงงบรายจ่ายปี'63กษ.รับ109,113ล.

**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เปิดเผยว่า พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วงเงินงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท เป็นงบประมาณกระทรวงเกษตรรวม 109,113 ล้านบาท จำแนกเป็น 4 กลุ่มคือ 1) กลุ่มรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,536 ล้านบาท 2) กลุ่มรายจ่ายของกระทรวง/หน่วยงาน (Function) 32,667 ล้านบาท 3) กลุ่มรายจ่ายบูรณาการ (Agenda) 14 แผนงาน กษ. เดี่ยวข้อรวม 8 แผนงาน วงเงินรวม 42,996 ล้านบาท โดยงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงิน 41,033 ล้านบาท และ 4) กลุ่มรายจ่ายพื้นที่ (Area) วงเงิน 7,914 ล้านบาท

สำหรับแผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็น 1 ใน 14 แผนงานบูรณาการ มีนายจุรินทร์ ตักขณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. เป็นเจ้าภาพ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบูรณาการร่วมกัน 6 กระทรวง 24 หน่วยงาน งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,018 ล้านบาท ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,631 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย 1,034 ล้านบาท กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 171 ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ 107 ล้าน

บาท กระทรวงอุตสาหกรรม 42 ล้านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 33 ล้านบาท มีหลักดำเนินการคือ ดูแลและยกระดับประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้มแข็ง เพื่อลดปัญหาความยากจนของประชาชน คาดว่าประชาชนที่มีรายได้น้อยกว่าเส้นความยากจนจะลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

**ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว** รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากกำหนดแนวทางดำเนินงานให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประกอบด้วย 1.พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (เส้นทาง) โดยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดิน จัดที่ดินให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน เพื่อให้สมาชิกกู้เงินอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายกำหนด ส่งเสริมอาชีพ องค์กรความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรรายย่อยเรื่อง ส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ 2.พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) ในการผลิตสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์ OTOP 3.พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชน สร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีก การค้าธุรกิจชุมชน ตลาดออนไลน์ พัฒนาระบบประกันภัย ติดตามประเมินผลตามแผนงานบูรณาการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อข่าว : งบฯช่วย 'เศรษฐกิจฐานราก' 6 กระทรวง 3 พันล้าน

วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 5233 หน้า : 5(ซ้าย)



## งบฯช่วย 'เศรษฐกิจฐานราก' 6 กระทรวง 3 พันล้าน

**น**การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นภารกิจหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการสร้างแผนงานบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเร่งกระตุ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีหลักการในการดำเนินการ คือ ดูแลและยกระดับประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้มีความเข้มแข็ง เพื่อลดปัญหาความยากจนของประชาชน ให้ประชาชนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนจะลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ล่าสุด นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า หลังจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวงเงินงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯรวม 109,113 ล้านบาท

แยกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 25,536 ล้านบาท 2) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายของกระทรวง/หน่วย

งาน (function) 32,667 ล้านบาท 3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (agenda) 14 แผนงาน กษ. เกี่ยวข้องรวม 8 แผนงาน วงเงินรวม 42,996 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่อยู่ที่แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงิน 41,033 ล้านบาท และ 4) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายพื้นที่ (area) วงเงิน 7,914 ล้านบาท

สำหรับ "แผนงานบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก" ซึ่งเป็น 1 ใน 14 แผนงานบูรณาการ มีนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และ สศก.เป็นเจ้าภาพ ผ่านการบูรณาการร่วมกัน 6 กระทรวง 24 หน่วยงาน งบประมาณรวม 3,018 ล้านบาท (ตาราง)

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กำหนดแนวทางดำเนินงานให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย 1.พัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (ต้นทาง) เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงแหล่งทุนและที่ดินทำกินไม่น้อยกว่า 200,000 ราย จัดที่ดินให้แก่

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัดขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน เพื่อให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินกฎหมายกำหนด เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ลด ปลด หมดหนี้ พร้อมทั้งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า 500,000 ราย พัฒนาองค์ความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร เป็นต้น

2.พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มและผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลางทาง) ประกอบด้วย พัฒนากลุ่มเกษตรกร 1,900 กลุ่ม พัฒนาผู้ประกอบการ 24,800 ราย ในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 5,900 ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์

3.พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกการตลาด (ปลายทาง) เพื่อเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายสินค้าชุมชนร้อยละ 10 โดยส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน สร้างศักยภาพผู้ประกอบการค้าส่ง ค้าปลีก การค้าธุรกิจชุมชน ตลาดออนไลน์ พัฒนาระบบประกันภัย และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

เป้าหมายการดำเนินการครั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เน้นขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี รายได้สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้น สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจ สินค้าเกษตรได้รับการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งทรัพยากรการเกษตรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ได้รับการอนุรักษ์ปรับปรุงและฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: มุมข่าวราชการ: นบส.1 รุ่น 91 ตอน 2

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22688 หน้า : 12(ล่างขวา)

# มุม ข่าวราชการ 'ซี.12'

## นบส.1 รุ่น 91 ตอน 2

ข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่น 91 ของสำนักงาน ก.พ. ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อจากเมื่อวานนี้ มีดังนี้

31.นางกุสุมา พนอนุคุณมสุข เลขาธิการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 32.นางลักขณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 33.นางอนงค์ เจริญชัย ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ที่เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 34.นางวีรณมณี ฮวดเส็ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์ที่บ้านเด็กชายหนองคาย 35.นางสาวจิรัชชา เข้มศิริ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี 36.นายฉัตร โสโหทัยพรณ์ ผู้อำนวยการสำนักแผนและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ 37.นางละออ ชันธรัถย์ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ 38.นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดชลบุรี 39.นายสมบัติ ตงเต้า ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 2 กรมวิชาการเกษตร 40.นายจำลอง กรรัมย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 3 กรมวิชาการเกษตร 41.นายกิตติ แฉงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 42.นายบุญกลาง โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 **สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** 43.นางศศิญา ปานตัน เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 44.นายสถาพร ตัมพวิสิษฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว

กระทรวงคมนาคม มี 45.นางสาวขนิษฐา พัวพันธ์พงษ์ ผู้อำนวยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 46.นายพิสุทธิ อมรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 กรมเจ้าท่า 47.นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัดขอนแก่น 48.นายสุชัย เถชะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรี 49.นายอนุวัฒน์ วงศ์จารีต ขนส่งจังหวัดเชียงราย 50.นางสุภา ไซติงาม ผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบก 51.นายอภิรักษ์ จิรัชยภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 52.นางสาวลักขณวดี ธนามี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ การขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 53.นางรวมทรัพย์ คณะนะตะ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร 54.นางสิริวรรณ ตูตจันทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย 55.นายอุกฤษฏ์ สดภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 56.นายสุวภาคย์ อิ่มสุนทร ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี 57.นายเวสราธิ์ โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กรมทรัพยากรน้ำ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มี 58.นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 59.นางสมศรี หอภักญา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 60.นายรัฐวุฒิ แคนตี่ ผู้อำนวยการกองอุดมศึกษา กรมอุดมศึกษา 61.นางยุพิน ธรรมศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 62.นางสาวพลอยวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นที่เทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 63.นางวรรณภา ขอบอรัญญา สถิติจังหวัดชลบุรี 64.นายจิรพล อดบวง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พร้อมนี้มีชื่อของกระทรวงพลังงาน พาณิชยกรรมมหาดไทย ฯลฯ.

“ซี.12”



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : โควิด-19!!!ถล่มยับภาคเกษตร

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22688 หน้า : 7(ล่าง)

# โควิด-19!!! ถล่มยับภาคเกษตร

“ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ คาดกันว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะหายไปถึง 2 ล้านคน นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีค่าใช้จ่ายต่อหัวเฉลี่ย 48,580 บาทนอกจากกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวแล้ว ยังกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจด้านการเกษตร โดยเฉพาะผักและผลไม้กระทบมากที่สุด รองลงมาคือ ปศุสัตว์ ทำนา ประมง และปลูกพืชไร่อื่นๆ”



**นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** วิเคราะห์

เพิ่มขึ้นเป็น 37,507 ล้านบาท

ขณะที่ความต้องการสินค้าเกษตรไทยในภาพรวมลดลงในระยะสั้น โดยเฉพาะผักและผลไม้สดจากผลกระทบจากการขนส่งสินค้าการปิดด่านบางด่าน รวมถึงการขยายวันหยุดตามประกาศของแต่ละพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาด เนื่องจากผักและผลไม้สดใช้ระบบการขนส่งทางบกเป็นส่วนใหญ่ แม้ขณะนี้จะมีอนุญาตให้เดินทางผ่านแดนทั้งด่านท่าเรือ และเส้นทาง การขนส่งทางบกบ้างแล้ว แต่จำนวนคนงานยังน้อยกว่าปกติ การขนส่งสินค้าล่าช้า การเคลียร์สินค้าต้องใช้เวลานานขึ้น การขนส่ง logistic ภายในยังคงมีปัญหาอยู่



ถึงผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อภาคเกษตรไทย

ในช่วง 3 เดือนแรกของปีนั้นเฉพาะความเสียหายจากผักผลไม้ ข้าว ประมง ปศุสัตว์ พืชไร่ จะมีมูลค่าประมาณ 14,190 ล้านบาท ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องอาทิการผลิตเครื่องดื่ม การฆ่าสัตว์ โรงสีข้าว การ



ถนอมอาหาร การผลิตอาหารสัตว์ การผลิตน้ำตาล จะได้รับผลกระทบอีกประมาณ 17,166 ล้านบาท หากสถานการณ์ยืดเยื้อไปถึงเดือนมิถุนายน นักท่องเที่ยวจะหายไป 4.37 ล้านคน มูลค่าผลกระทบต่อภาคเกษตร จะเพิ่มขึ้นเป็น 31,004 ล้านบาท และต่อเนื่องยังภาคอุตสาหกรรมอาหาร

นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการที่ร้านค้าลดการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาสต็อก เนื่องจากไม่มั่นใจในสถานการณ์ รอคูสถานการณ์เพื่อวางแผนธุรกิจและความหวาดกลัวไม่เชื่อมั่นของผู้บริโภค คาดว่าสินค้าประเภทผัก ผลไม้สด จะได้รับผลกระทบมากที่สุด ประมาณการว่ามูลค่าการส่งออกผักผลไม้สดในช่วง 3 เดือนจะลดลง 940 ล้านบาท หรือลดลง 0.33% เมื่อเทียบกับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งหมดไปจีนในปี 2562

ถ้าสถานการณ์ยืดไปถึงกลางปี จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกเพิ่มเป็น 2% คิดเป็นมูลค่า 5,278 ล้านบาท เนื่องจากเป็นช่วงของทุเรียนมั่งคุดซึ่งกว่า 50% ส่งออกไปยังจีน โดยเฉพาะทุเรียนสด ส่วนประเทศอื่นที่ไทยส่งออกสินค้าเกษตรน่าจะไม่กระทบมากนัก เพราะสถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าจีน

รหัสข่าว: C-200304009024 (4 มี.ค. 63/02:11)

หน้า: 1/2







ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

หัวข้อข่าว : โควิด-19!!! กล้วยยับภาคเกษตร

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 22688 หน้า : 7(ล่าง)

ทั้งนี้ปี 2560-2562 ไทยส่งออกผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง ไปประเทศจีน กลุ่มผลไม้สดส่งออกไปมากที่สุด 77.20% ผลไม้แห้ง 9.92% ผลไม้แช่แข็ง 8.06% และผลไม้อื่นๆ 4.83%

ผลไม้สดที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ ทุเรียนสด 52.88% และมังคุด 23.59%

สำหรับแนวทางแก้ปัญหา เลขานุการ สศก. และ...เนื่องจากสถานการณ์กันว่าสถานการณ์ระบาดมีแนวโน้มยืดเยื้อและยาวนาน ดังนั้นมาตรการรับมือคือส่งเสริมและกระตุ้นมาตรการการส่งออกผลไม้ทั้งสดและแปรรูปยังตลาดใหม่ แทนตลาดจีน เช่นอินเดีย ที่เป็นตลาดใหญ่อีกตลาดหนึ่ง ที่สำคัญคนอินเดียเริ่มเดินทางท่องเที่ยวและนิยมผลไม้ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะลำไย ชมพู่ มังคุด ฝรั่ง มะพร้าว น้ำหอม และมะขาม ที่คนอินเดียนิยมมาก

รวมถึงกระตุ้นตลาดผลไม้เดิมของไทย ได้แก่ ฮองกง สหรัฐฯ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหภาพยุโรป เช่น เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ และเบนิิน เป็นต้น

โดยเฉพาะการเพิ่มการอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตร อาทิ ทบทวนการกำหนดมาตรฐานลำไยส่งออก global GAP ไปยังอินโดนีเซีย รวมทั้งให้ทูตเกษตรไทยในอินโดนีเซียประสานกับกระทรวงเกษตรฯ ให้อำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมากขึ้น

และเตรียมมาตรการกระจายสินค้ากระตุ้นการบริโภคในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น รองรับช่วงฤดูผลไม้ที่กำลังจะออกสู่ตลาด เช่น Road show กระตุ้นการบริโภค รณรงค์เรื่อง Eat Thai first ให้กินอาหาร ผัก และผลไม้ไทย การรณรงค์ให้มีแคมเปญต่างๆ เช่น run for fruit กระตุ้น

การบริโภคภายในประเทศการร่วมมือกับตลาดไทย เพื่อติดตามสถานการณ์ ปริมาณผลไม้เข้าตลาดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายไทยสามารถเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้ไม่ยากนัก เพราะในช่วงการระบาด ชาวจีนมีความต้องการบริโภคและกักตุนสินค้าในรูปแบบของแห้ง กึ่งสำเร็จรูป และสำเร็จรูป เพื่อเก็บรักษาได้นาน และหลีกเลี่ยงการออกมาในที่ชุมชนโดยไม่จำเป็น ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่ ราคาสินค้าเกษตรและอาหารของจีนจึงปรับตัวสูงขึ้น ทั้งในตลาดออฟไลน์และออนไลน์

ดังนั้นหากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงถือเป็นโอกาสที่เพิ่มพูนการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปยังจีน โดยเฉพาะข้าวผลไม้และอาหารประเภทโปรตีน อาทิ ไข่ หมู กุ้ง และปลา ทั้งในรูปแบบสด แช่เย็น และแช่แข็ง ฉะนั้น น่าจะเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ประกอบการผู้แปรรูปผู้ส่งออกไทย ควรวางแผนบริหารจัดการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางให้ดี โดยเฉพาะในยามเมื่อถ้ำเงินบาทเป็นใจมีแนวโน้มอ่อนค่าลง.

**กรวัฒน์ วินิล**





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : เปิดตัวแอปช่วยตัดสินใจปลูกพืช

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 25710 หน้า : 22(ซ้าย)

## เปิดตัวแอปช่วยตัดสินใจปลูกพืช

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร จึงได้มีการผลักดันนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับกระบวนการงานด้านการเกษตรให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาดเพื่อให้การเกษตรไทยสามารถก้าวไปพร้อมกับไทยแลนด์ 4.0 จึงได้กำหนดภารกิจเร่งด่วน หรือ “Quick Win” ขึ้น และ **นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** ได้เล็งเห็นประโยชน์ของภารกิจดังกล่าวที่มีต่อเกษตรกรในเรื่องความคุ้มค่าต่อการลงทุนด้านการผลิตทางการเกษตร จึงได้ผลักดันให้มีการพัฒนา Web Application “ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนปลูกพืช Farm D” อันเป็นเครื่องมือจำลองแผนการผลิตการเกษตรเพื่อให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปใช้ในการตัดสินใจในการลงทุนผลิตสินค้าเกษตร รวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ ประกอบกับการส่งเสริมเกษตรกรให้นำข้อมูล Big Data ของกระทรวงเกษตรฯ ไปใช้ประโยชน์ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของโลกในยุคปัจจุบัน

“สำหรับ เว็บ แอปพลิเคชัน “ระบบช่วยตัดสินใจในการลงทุนปลูกพืช Farm D” พัฒนาขึ้นเพื่อการจำลอง ออกแบบ และเปรียบเทียบผลตอบแทนสุทธิในการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรในแต่ละรูปแบบ ซึ่งเกษตรกรสามารถออกแบบฟาร์มผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ ในการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมหรือปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ผลลอยู่แล้วซึ่งมีผลตอบแทนนำไปสู่สินค้าเกษตรชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าได้ด้วยตนเอง โดยสามารถวิเคราะห์ได้ครั้งละ 3 แผนการผลิตเพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีที่สุดให้กับตนเอง” นายอลงกรณ์ กล่าว.





# ห่วงแล้ง'ยาว-แรง'ซ้ำเติมศก.

- กระทบผลผลิตทางการเกษตร
- 'ชาวนา-ชาวไร่'ขาดกำลังซื้อ

'อีไอซี'วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ รุนแรงและยาวนานขึ้น ระดับน้ำในเขื่อนทั่วทุกภาคเข้าขั้นวิกฤต ผลผลิตข้าว-อ้อย-มันสำปะหลังหาย ช่วยดันราคา แต่ไม่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กระทบถึงเศรษฐกิจภาพรวม ไร่กำลังซื้อช่วยฟื้นธุรกิจเกี่ยวข้อง

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรืออีไอซี ได้ออกบทวิเคราะห์เรื่อง ภัยแล้งปี 2020 เริ่มเร็ว รุนแรง และมีแนวโน้มยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา จากช่วงปลายปี 2562 ระดับน้ำเก็บกักของน้ำในเขื่อนหลายภูมิภาคเริ่มลดลงก่อนจะพ้นช่วงฤดูฝน สะท้อนว่าไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติ โดยข้อมูลจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงเดือนกันยายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563 มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวม 1,624,501 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว 1,442,674 ไร่ คิดเป็น 89% ของพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายโดยรวม ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ 180,684 ไร่ และพื้นที่

เพาะปลูกพืชสวนและอื่นๆ อีก 1,143 ไร่

ขณะที่ระดับน้ำเก็บกักของน้ำในเขื่อน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 พบว่าภาคกลางเผชิญภาวะน้ำในเขื่อนน้อยเข้าขั้นวิกฤตแล้ว ส่วนภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก มีปริมาณน้ำในเขื่อนน้อย อย่างไรก็ตาม ทุกภาคมีปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าระดับน้ำเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และต่ำกว่าระดับน้ำเก็บกักของปี 2557 ซึ่งถือว่าเจอภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี สะท้อนว่าไทยกำลังเผชิญภัยแล้งระดับรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้น กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าภัยแล้งปีนี้จะยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มยาวนานไปถึงเดือนมิถุนายน

อีไอซีได้ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งต่อผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของไทย ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยผลผลิตอ้อยและข้าวนาปรัง จะได้รับความเสียหายมากที่สุด กรณีร้ายแรงสุดปริมาณอ้อยเข้าหีบเพื่อผลิตน้ำตาลในฤดูกาลผลิตปี 2562/63 อาจลดลงถึง 25 ล้านตัน หรือคิดเป็น 27% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบโดยรวม ส่งผลให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเหลือประมาณ 75 ล้านตัน หรือหดตัว 43% จากฤดูการผลิตที่ผ่านมา หากภัยแล้งลากยาวถึงเดือนมิถุนายน คาดว่าโรงงานน้ำตาลอาจเผชิญความเสี่ยงการขาดแคลนอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตต่อไป

ส่วนผลกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรัง มีแนวโน้มลดลงมากถึง 9 แสนตัน คิดเป็น 21% ของปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังโดยรวม เมื่อรวมข้าวนาปีผลผลิตอาจเหลือ 28-29 ล้านตัน ลดลงจากปกติผลิตได้ประมาณ 32-33 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตมันสำปะหลัง กรณีร้ายแรงสุดอาจลดลง 1.8 ล้านตัน คิดเป็น 7% ของปริมาณผลผลิตมันฯโดยรวม ส่วนปาล์มน้ำมันและยางพารา คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะส่วนใหญ่ปลูกในภาคใต้ที่ยังมีปริมาณผลผลิตออกมามาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะราคาสินค้าเกษตรจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากผลผลิตที่ลดต่ำแต่ยังถือว่าสูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคา จะยังกดดันให้รายได้เกษตรกรปรับลดลง กระทบถึงภาคธุรกิจที่พึ่งพากำลังซื้อจากผู้บริโภคกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันจะยังมีรายได้สูงขึ้น

## รม.วิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวส่งออก

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กห.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ได้ย้ำในที่ประชุม ครม. ถึงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวตอนนี้มีการวิจัยพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมากพอสมควร และจะมีการประกวดพันธุ์ข้าวในอีกไม่กี่วันนี้ มาจากหลายส่วน ทั้งนี้เพื่อจะปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมในการที่จะแข่งขันทางการตลาดได้ ที่ผ่านมายุบายที่คัดค้นพันธุ์ข้าวใหม่ แม้ว่างบประมาณจะน้อยลงเพราะในงบประมาณปี 2563 ถูกตัดงบประมาณไปในชั้นกรรมาธิการฯ แต่รัฐบาลก็พร้อมที่จะส่งเสริมในเรื่องนี้ และจะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวของ

ไทยและนำไปสู่การผลิตต่อไปให้ได้โดยเร็ว ทั้งในเรื่องของการป้องกันโรคระบาด หรือการทนต่อภัยแล้ง สำหรับในเรื่องของพันธุ์ข้าวต่างๆ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จะมีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะผลิตเป็นข้าวอะไรออกมาบ้าง และจะใช้ในพื้นที่อย่างไร พื้นที่ใดที่พันธุ์ข้าวดี สามารถส่งออกแล้วราคาแข่งขันได้ เราก็จะส่งเสริมต่อไป ทั้งพืชอินทรีย์หรือข้าวอินทรีย์ ก็จะมีการส่งเสริมต่อไป ในพื้นที่ใดที่ไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าวหรือการใช้น้ำต่างๆ ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ต้องขอความร่วมมือกับภาคเกษตรกรด้วย อย่งไรก็ตาม สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดอย่างรอบคอบ เพราะไม่ว่าทำอะไรก็ตามก็จะมีผลกระทบทั้งสิ้น

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 4 มีนาคม 2563

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14190

หน้า: 8(ขวา)

Col.Inch: 14.78

Ad Value: 13,302

PRValue (x3): 39,906

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ลงพื้นที่



ลงพื้นที่ : นายพจน์กฤษดิ์ เนียมจ้อย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวฉิชาพร สังฆะโต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 9 ร่วมต้อนรับ นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีและสหกรณ์ พร้อมคณะระหว่างลงพื้นที่จ.ตรัง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อ.นาโยง จ.ตรัง



# กรมพัฒนาที่ดินเร่งฟื้นนาร้าง

## ■ สร้างงานเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนราธิวาส

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่บ้านตะบึง อ.ศาลาใหม่ จ.นราธิวาส ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้าง เพื่อฟื้นฟูให้นามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ โดยสนับสนุนให้อนุรักษ์ดิน และน้ำ จัดการดินใช้วัสดุปรับปรุงดิน เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีทางเลือกประกอบอาชีพ สร้างรายได้ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยพื้นที่บ้านตะบึง ม.2 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 135 ราย พื้นที่ดำเนินการ 705 ไร่

“คุณภาพดินที่บ้านตะบึงนั้น เป็นชุดดินตากใบ ดินบนมีเนื้อดินเป็นดินร่วน

ปนทรายแข็งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแข็ง ดินล่างมีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแข็งหรือดินร่วนปนดินเหนียว ทำให้มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมาก โดยมีค่า pH 4.5 ทางกรมพัฒนาที่ดินจึงเร่งฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง เพื่อให้ทางเกษตรกรปลูกปาล์ม น้ำมัน และพืชอาหารสัตว์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ปูนโดโลไมท์ อัตรา 500 กก./ไร่ ร่วมกับใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 60 กก./ตัน พร้อมทั้งใช้น้ำหมักชีวภาพ

ร่วมด้วย พบว่าดินมีไส้เดือนเพิ่มขึ้น และทำให้มีผลผลิตเฉลี่ย 3 ตัน/ไร่/ปี” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ ปูนโดโลไมท์จะช่วยปรับค่ากรด-ด่างของดิน ในดินที่มีสภาพเป็นกรด คือ ค่ากรด-ด่าง (พีเอช, pH) น้อยกว่า 5.0 จะส่งผลให้ธาตุอาหารที่อยู่ในดินหรือจากการใส่ปุ๋ยละลายออกมาได้ไม่ดี ทำให้รากพืชดูดไปใช้ได้ น้อย หรือมีความเป็นประโยชน์ต่ำ พบว่าถ้าค่า pH ของดินเท่ากับ 5.0 ประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยของดินพืชจะเหลือเพียง 46% และในปี 2561 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปูนโดโลไมท์อัตรา 500 กก./ไร่ ตามค่าวิเคราะห์ดิน พบว่าในปี 2562 ดินมี pH เพิ่มขึ้นจาก 4.5 เป็น 5.0 พร้อมทั้งในพื้นที่บ้านตะบึงเป็นที่ตั้งวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์) ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงใช้เองภายในสมาชิก และจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่สนใจ โดยปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 74 ราย

# ห่วงแล้ง'ยาว-แรง'ซ้ำเติมศก.

- กระทบผลผลิตทางการเกษตร
- 'ชาวนา-ชาวไร่'ขาดกำลังซื้อ

'อีไอซี'วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ รุนแรงและยาวนานขึ้น ระดับน้ำในเขื่อนทั่วทุกภาคเข้าขั้นวิกฤต ผลผลิตข้าว-อ้อย-มันสำปะหลังหาย ช่วยดันราคา แต่ไม่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร กระทบถึงเศรษฐกิจภาพรวม ไร้กำลังซื้อช่วยฟื้นธุรกิจเกี่ยวข้อง

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรืออีไอซี ได้ออกบทวิเคราะห์เรื่อง ภัยแล้งปี 2020 เริ่มเร็ว รุนแรง และมีแนวโน้มยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา จากช่วงปลายปี 2562 ระดับน้ำเก็บกักของน้ำในเขื่อนหลายภูมิภาคเริ่มลดลงก่อนจะพ้นช่วงฤดูฝน สะท้อนว่าไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติ โดยข้อมูลจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงเดือนกันยายน 2562-กุมภาพันธ์ 2563 มีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวม 1,624,501 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว 1,442,674 ไร่ คิดเป็น 89% ของพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายโดยรวม ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ 180,684 ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนและอื่นๆ อีก 1,143 ไร่

ขณะที่ระดับน้ำเก็บกักของน้ำในเขื่อน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2562 พบว่าภาคกลางเผชิญภาวะน้ำในเขื่อนน้อยเข้าขั้นวิกฤตแล้ว ส่วนภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันออก มีปริมาณน้ำในเขื่อนน้อย อย่างไรก็ตาม ทุกภาคมีปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าระดับน้ำเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี และต่ำกว่าระดับน้ำเก็บกักของปี 2557 ซึ่งถือว่าเจอภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปี สะท้อนว่าไทยกำลังเผชิญภัยแล้งระดับรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้น กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าภัยแล้งปีนี้จะยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มยาวนานไปถึงเดือนมิถุนายน

อีไอซีได้ประเมินผลกระทบจากภัยแล้งต่อผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของไทย ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง

ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยผลผลิตอ้อยและข้าวนาปรัง จะได้รับความเสียหายมากที่สุด กรณีร้ายแรงสุดปริมาณอ้อยเข้าหีบเพื่อผลิตน้ำตาลในฤดูกาลผลิตปี 2562/63 อาจลดลงถึง 25 ล้านตัน หรือคิดเป็น 27% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบโดยรวม ส่งผลให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเหลือประมาณ 75 ล้านตัน หรือหดตัว 43% จากฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา หากภัยแล้งลากยาวถึงเดือนมิถุนายน คาดว่าโรงงานน้ำตาลอาจเผชิญความเสี่ยงการขาดแคลนอ้อยเข้าหีบในฤดูกาลผลิตต่อไป

ส่วนผลกระทบต่อผลผลิตข้าวนาปรัง มีแนวโน้มลดลงมากถึง 9 แสนตัน คิดเป็น 21% ของปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังโดยรวม เมื่อรวมข้าวนาปีผลผลิตอาจเหลือ 28-29 ล้านตัน ลดลงจากปกติผลิตได้ประมาณ 32-33 ล้านตัน ขณะที่ผลผลิตมันสำปะหลัง กรณีร้ายแรงสุดอาจลดลง 1.8 ล้านตัน คิดเป็น 7% ของปริมาณผลผลิตมันฯโดยรวม ส่วนปาล์มน้ำมันและยางพารา คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเพราะส่วนใหญ่ปลูกในภาคใต้ที่ยังมีปริมาณผลผลิตออกมามาก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาลินค้าเกษตรจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากผลผลิตที่ลดต่ำแต่ยังถือว่าสูงกว่าอัตรการเพิ่มขึ้นของราคา จะยังคงดันให้รายได้เกษตรกรปรับลดลง กระทบถึงภาคธุรกิจที่พึ่งพากำลังซื้อจากผู้บริโภคกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันจะยังมีรายได้สูงขึ้น



## ห่วงภัยแล้งลากยาวอุดรายได้เกษตรกร



**ส**ถาการณ์ภัยแล้งในปี 63 เริ่มเร็ว รุนแรง และมีแนวโน้มที่จะยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา โดยในช่วงปลายปี 62 ระดับน้ำเก็บกักของน้ำในเขื่อนหลายภูมิภาคเริ่มลดลงก่อนที่จะผ่านพ้นช่วงฤดูฝน สะท้อนว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเร็วกว่าปกติ **ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)** ระบุว่า ข้อมูลจากศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงเดือน ก.ย.62 - ก.พ.63 ว่ามีพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายรวม 1,624,501 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าว 1,442,674 ไร่ คิดเป็นสัดส่วน 89% ของพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายโดยรวม ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ 180,884 ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนและอื่นๆ อีก 1,143 ไร่

อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 นี้ถือว่าการมอดูนิยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภัยแล้งในปี 63 จะยาวนานกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีแนวโน้มยาวนานไปถึงเดือน มิ.ย.63 ซึ่ง SCB EIC ประเมินว่าจะกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของไทย ได้แก่ ข้าว, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยสัดส่วนจำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่เพาะปลูกพืช 5 ชนิดดังกล่าว รวมกันคิดเป็น 97% ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งประเทศ

ผลการวิเคราะห์ในเบื้องต้นพบว่า ภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวนาปรัง อ้อย และมันสำปะหลัง เนื่องจากมีการเพาะปลูกมากในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยข้าวนาปรังเริ่มเพาะปลูกตั้งแต่ช่วงปลายปี 62 แล้ว ในขณะที่อ้อยและมันสำปะหลังสามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยข้าวนาปรัง อ้อย และมันสำปะหลังจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.63 ในปริมาณมาก รายละเอียดดังนี้

**อ้อย** ไร่แรงที่สุด ปริมาณอ้อยเข้าหีบสำหรับผลิตน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 62/63 อาจลดลงมากถึง 25 ล้านตัน หรือคิดเป็น 27% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบโดยรวม ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบสำหรับผลิตน้ำตาลในฤดูการผลิตปี 62/63 เหลือประมาณ 75 ล้านตัน หดตัว 43% จากในฤดูการผลิตที่ผ่านมา ที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 132 ล้านตัน และโรงงานน้ำตาลอาจเผชิญความเสี่ยงในการขาดแคลนอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตต่อไปอีกด้วย

**ข้าวนาปรัง** ในกรณีไร่แรงที่ภัยแล้งยาวนานไปถึงเดือน มิ.ย. 63 ผลผลิตข้าวนาปรังอาจลดลงมากถึง 9 แสนตัน คิดเป็น 21% ของปริมาณผลผลิตข้าวนาปรังโดยรวม ทำให้ ฤดูการผลิตปี 62/63 ผลผลิตข้าวนาปรังและนาปรังรวมกันของไทยอาจเหลือ 28-29 ล้านตัน ลดลงจากในปีปกติที่ไทยมีผลผลิตข้าวนาปรังและนาปรังรวมกันประมาณ 32-33 ล้านตัน

**มันสำปะหลัง** กรณีไร่แรงที่สุด ผลผลิตมันสำปะหลังในปี 62/63 อาจลดลง 1.8 ล้านตัน คิดเป็น 7% ของปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังโดยรวม

ปาล์มน้ำมัน และยางพารา คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในปี 63 เนื่องจากส่วนใหญ่เพาะปลูกในภาคใต้ อีกทั้งในปี 63 ยังมีปริมาณผลผลิตออกมามาก เนื่องจากเป็นระยะที่ปาล์มน้ำมันและยางพาราให้ Yield ดีตามอายุของการเพาะปลูก

อย่างไรก็ตาม **ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์** มองว่า ปริมาณผลผลิตอ้อย ข้าว และมันสำปะหลังที่มีแนวโน้มลดลงจากภัยแล้ง จะส่งผลให้ราคาผลผลิตดังกล่าวปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาอ้อยนั้น นอกจากจะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากภัยแล้งแล้ว ยังได้รับอานิสงส์จากทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลก และราคาน้ำตาลในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น คาดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายในฤดูการผลิตปี 62/63 น่าจะไม่ต่ำกว่า 800 บาท/ตัน จากในปัจจุบันที่ราคาอ้อยขั้นต้นอยู่ที่ 750 บาท/ตัน

ราคาข้าวขาวในปี 63 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาแตะระดับ 8,000 บาท/ตัน ขยายตัว 2% จากในปี 62 ที่ 7,812 บาท/ตัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผลผลิตข้าวไทยในปี 63 จะมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก แต่การแข่งขันในตลาดข้าวโลกที่รุนแรง และสต็อกข้าวโลกที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นปัจจัยที่ยังกดดันให้ราคาข้าวไทยสามารถขยายตัวได้เล็กน้อย ในส่วนของราคามันสำปะหลังในปี 63 ก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ 2.4 บาท/กิโลกรัม ขยายตัว 16% จากในปี 62 ที่ 2.0 บาท/กิโลกรัม

**“แม้ว่าราคาข้าว อ้อย และมันสำปะหลังในปี 63 จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะภัยแล้ง แต่อัตราการลดลงของผลผลิตที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของราคา จะยังคงดันให้รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อ้อย และมันสำปะหลังปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ครัวเรือนเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าว อ้อย และมันสำปะหลังมีสัดส่วนรวมกันคิดเป็น 72% ของจำนวนครัวเรือนเกษตรกรทั้งประเทศ ซึ่งรายได้ที่ลดลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเงินปีงบประมาณธุรกิจที่พึ่งพากำลังซื้อจากผู้บริโภคกลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่สินค้าอุปโภคบริโภค รถจักรยานยนต์ ไปจนถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆ”**

ในขณะที่รายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในปี 63 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรผู้ปลูกยางพารายังได้รับแรงกดดันจากราคายางพาราที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อไป ในขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันจะได้รับปัจจัยหนุนจากทิศทางราคาน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากมาตรการเพิ่มอัตราผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซล ที่ให้น้ำมัน B10 เป็นน้ำมันเกรดมาตรฐาน และน้ำมัน B7 และ B20 เป็นน้ำมันทางเลือกตั้งแต่เดือน ม.ค.63 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม **ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์** ระบุว่า ในปี 2563 นั้น ราคาผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ ยกเว้นยางพารา มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่จะเข้าสู่ระบบมาตรการประกันรายได้เกษตรกรในปี 63 อาจไม่สูงมากนัก โดยเป็นผลมาจากภัยแล้งที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต ซึ่งจะทำให้มาตรการนี้ไม่ได้ช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ ภาครัฐจึงอาจพิจารณามาตรการช่วยเหลืออื่นๆ อย่างการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาผลกระทบจากภัยแล้ง เป็นเพียงการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรเพิ่มเติม

ดังนั้นภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถปรับรูปแบบการทำเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ และดำเนินมาตรการช่วยเหลือต่างๆ รวมไปถึงในขณะที่ยังคงบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขควบคู่กันไป